



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 11 มกราคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14915

หน้า: 1 (บนซ้าย), 11

Col.Inch: 41.12 Ad Value: 45,232

PRValue (x3): 135,696

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ออสซีร่อยเอ็นเคาะ 'สาวซาอุฯ' ขอลี้ภัย 'โจ๊ก' เผยปมน้อยใจ

ออสซีร่อยเอ็นเคาะ
'สาวซาอุฯ' ขอลี้ภัย
'โจ๊ก' เผยปมน้อยใจ
พ่อและพี่ชายสาวซาอุบินมา
ไทยถก 'บักโจ๊ก' เผยปัญหา
จากความน้อยใจในครอบครัว
(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

สาวซาอุฯ

กรณีสื่อต่างประเทศเสนอข่าว น.ส.ราฮาฟ โมฮัมเหม็ด เอ็ม อัลคุนัน อายุ 18 ปี ชาวซาอุดีอาระเบีย ถูกกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ และอาจถูกส่งตัวกลับประเทศ หลังหลบหนีจากครอบครัว พยายามต่อเครื่องบินจากสนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิของไทยเพื่อลี้ภัยไปออสเตรเลีย โดยอ้างว่าถูกรับผิดชอบทำร้ายอย่างหนักทางร่างกายและจิตใจ โดยหญิงดังกล่าวไม่มีวีซ่าเข้าประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงต้องควบคุมตัวและเตรียมส่งกลับประเทศ แต่น.ส.ราฮาฟบอกว่าได้ละทิ้งศาสนาอิสลามแล้วเกรงว่าถ้ากลับไปบ้านเกิดจะถูกคนในครอบครัวสังหารตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางมาริส เพียน รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จากนั้นนางมาริสให้สัมภาษณ์ถึงกรณี น.ส.ราฮาฟ โมฮัมเหม็ด เอ็ม อัลคุนัน สาวชาวซาอุดีอาระเบีย หลบหนีจากครอบครัว ต้องการลี้ภัยไปยังออสเตรเลีย แต่ถูกกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ว่ากรณีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย

ดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางรัฐบาลออสเตรเลียในการที่หญิงคนดังกล่าวขอลี้ภัย หากมีการส่งเรื่องมาถึงรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อใดจะนำไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ด้าน พล.อ.อ.ประจินกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า ในการหารือครั้งนี้ไม่ได้มีการพูดคุยหรือสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สท.เปิดเผยว่า ขณะนี้การดำเนินการของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอชซีอาร์ ได้ให้สถานะผู้ลี้ภัยแก่ น.ส.ราฮาฟ โมฮัมเหม็ด เอ็ม อัลคุนัน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเอ็นเอชซีอาร์ว่าจะส่งเป็นผู้ลี้ภัยไปยังประเทศใด และต้องรอให้ประเทศปลายทางตอบรับมาก่อนจึงจะสามารถส่งตัวไปได้ จะต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง ขณะเดียวกันพ่อและพี่ชายเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ได้พบตนและพูดคุยกันบ้างแล้ว ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความน้อยใจกันภายในครอบครัว ทั้งหมดทั้งปวงเป็นปัญหาภายในครอบครัวไม่ใช่ปัญหาระหว่างประเทศ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าประเทศออสเตรเลียจะเป็นผู้รับ น.ส.ราฮาฟเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยของยูเอ็นเอชซีอาร์ หากจะส่งตัวไปประเทศใด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะอำนวยความสะดวกให้

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กล่าวว่า ส่วนกรณีบิดา ยืนหนังสือคัดค้านไม่ให้ น.ส.ราฮาฟลี้ภัยไปยังประเทศที่ 3 นั้น ถือว่าขณะนี้ยูเอ็นเอชซีอาร์ให้สถานะ น.ส.ราฮาฟเป็นผู้ลี้ภัยแล้ว ทำให้การคัดค้านยังไม่เป็นผล แต่ยูเอ็นเอชซีอาร์จะนำไปพิจารณาอีกครั้งหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ สถานทูตซาอุดีอาระเบียทราบการดำเนินการหมดแล้ว และยืนยันยืนยันในเรื่องการดูแลความปลอดภัยและพยายามทำให้ทุกภาคส่วนเข้าใจกัน โดย น.ส.ราฮาฟยังต้องการให้ยูเอ็นเอชซีอาร์ เป็นผู้ดูแล พร้อมต้องการไปยังประเทศที่ 3 และจะไปประเทศไหนต้องรอทางยูเอ็นเอชซีอาร์เป็นผู้ตัดสินใจ

วันเดียวกันเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล โพสต์ข้อความยืนยันถึงการที่ น.ส.ราฮาฟ โมฮัมเหม็ด เอ็ม

อัลคุนัน หญิงชาวซาอุดีอาระเบีย ได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้ลี้ภัย #saferahaf เนื้อความระบุว่า เรื่องราวของราฮาฟส่งสัญญาณที่สำคัญต่อชาวโลก ร่วมกันรณรงค์สนับสนุนข้อเรียกร้องให้มีการคุ้มครองเธอ และพลังของประชาชนมีอำนาจเหนือผู้ที่ต้องการกดขี่เธอ ราฮาฟต้องยอมเสี่ยงภัยอย่างมาก เพื่อหลบหนีจากครอบครัว และทำลายระบบที่ผู้หญิงต้องอยู่ใต้การกำกับดูแลของเพศชายในซาอุดีอาระเบียในเวลาเพียงไม่กี่วัน เรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายล้านคนทั่วโลก มาช่วยกันเตือนให้โลกระลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละอย่างใหญ่หลวง ซึ่งหลายๆ คนในหลายๆ ประเทศ ได้แสดงออกมาเพื่อแสวงหาที่พักพิงอันปลอดภัยในต่างประเทศ

เรายินดีกับความกล้าหาญของทางการไทย ในการจัดการกับกรณีของราฮาฟ อย่างไรก็ตาม บุคคลไม่ควรถูกส่งตัวไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง ฮาติม อัลอราบี ผู้ลี้ภัยชาวบาห์เรน และเหยื่อการซ้อมทรมาน ก่อนหน้านี้อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ได้ถูกทางการไทยควบคุมตัวเอาไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว ระหว่างรอการไต่สวนการขอให้ส่งตัวเป็นผู้ลี้ภัยข้ามแดน ในอดีตประเทศไทยมักละเมิดความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและผู้ลี้ภัย การแสดงมนุษยธรรมต่อกรณีของราฮาฟจึงไม่ควรจบแค่กรณีของเธอเท่านั้น